

số 68. Cuộc sống chạy theo vật chất đầy bận rộn ở xứ Cờ Huê này đã làm cho tôi quên đi một số bạn bè cũ, trong đó có Huy. Và tiếc thay khi nghe được tin anh, thì anh đã ra người thiên cổ. Tôi là con người duy tâm, tin tưởng rằng sau khi chết đi, tùy theo tôn giáo, con người sẽ về Địa (Hỏa) ngục hay Nát Bàn (Thiên Đàng) tùy theo cái nghiệp mà mình gây ra. Tôi tin chắc rằng bạn tôi sẽ lên Nát Bàn (Thiên Đàng) và trong môi trường mới này, bạn tôi sẽ có dịp thi thố tài hoa của mình.

Vinh biệt Nguyễn Huy, người KTS tài hoa nhưng mạng yếu. Xin gửi đến gia đình bạn những lời chia buồn dù chậm, nhưng còn hơn không, của một người đã có vinh dự được biết, quen và làm việc với bạn. Xin chấp tay cầu nguyện cho linh hồn bạn sớm siêu thoát về miền Cực Lạc.

Okie mùa đông 96

DÍNH CHÍNH

1. Trong bài Vài Chuyện Vượt Biên Đáng Ghi Nhớ trang 175 lá thư số 68, tác giả đính chính các chi tiết như sau:

* Ông Đào Duy Từ đổi họ đi thi hương đầu Á nguyên, vào thi Hội thi lý lịch bị phát giác, cấm thi. Sau 34 năm lưu lạc vào Nam mới được Chúa Nguyễn tôn làm quân sư.

* Hai lũy Trường Dục và lũy Thủy khác nhau.

2. Trong lá thư AHCC số 68, mục tin buồn, xin đọc lại cho đúng là:

Cu Nguyễn Văn Dang, thân phụ AH Nguyễn Văn Trụ đã thất lạc ngày 10 tháng 8 năm 1996 tại Sài Gòn, thọ 86 tuổi. (Trang 65, mục phân ưu)

Ái hữu Phạm Văn Ba thất lạc ngày 11 tháng 10 năm 1996 tại Austin, hưởng thọ 80 tuổi.

3. Bài "Tập Thể Công Chánh Việt Nam Hải Ngoại có thể làm được gì cho quê hương" do tôi viết đăng trong Lá Thư Ái Hữu Công Chánh số 67 tháng 5/96 trang 84 có đề cập đến chuyện tôi và anh Đ.T.G. ghé thăm tổng cuộc kiều lộ cũ vào năm 1994. Nhưng ý kiến trong bài nói trên là quan điểm của riêng tôi, không liên hệ chi đến anh Đ.T.G. Vậy tôi xin nói lại cho rõ để tránh sự hiểu lầm có thể xảy ra.

Tôn Thất An Cựu

MỪNG THỌ 70 TUỔI ANH BỬU HIỆP

*Mừng Ái Hữu nay được bảy mươi,
Việt, Mỹ trải qua đã đủ mùi,
Tân An Ty Trưởng từng phen giữ,
Sài Gòn Đô Phó một khi ngồi.
County Drainage, không gì khó,
Caltrains Budget, dễ dàng thôi.
Thê hiên, tử hiếu, tôn đồng đức,
"Quần vợt", "Lá thư" hưởng phúc trời.*

Kính

D. Trinh

MỪNG ANH BỬU HIỆP THẤT TUẦN THƯỢNG THỌ

*Mừng bạn cố tri thọ thất tuần
Tam-Đa Trời Phật khéo dành phần
Vốn giòng nề nếp Hoàng-gia cụu
Chọn xứ thanh bình cảnh sắc tân
Tùng bách tốt tươi mừng tuổi thọ
Chi lan đồng đức đẹp nhà xuân
Nha thành từ thuở duyên tao ngộ
Bốn chục năm trường vẫn cố nhân*

Nguyễn Mạnh Hoàn

Đình Sửu niên (1997)

Mạnh Xuân

CHÚC THỌ ANH NGUYỄN MẠNH HOÀN

*Ái Hữu Công Chánh họp chúc anh
Chúc Anh tuổi thọ vẫn còn xanh
Mái tóc điểm sương, gương mặt trẻ
Nét nhìn trong suốt, thuốc trường sanh
Hỏi anh bí quyết làm sao trẻ
Anh bảo mọi người phải biết "canh"
Ái Hữu vỗ tay thay tiếng pháo
Đình Sửu vui vầy chúc thọ anh.*

Bửu Hiệp